



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 215/2553

8 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลงตรุษจีน ปี 2553

นายสัตวแพทย์ยุค ลิมแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลงตรุษจีน ปี 2553 โดยเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสัตว์ปีกในโครงการฯ โดยสังเกตสายรัดขาที่มีข้อความ “กรมปศุสัตว์” พร้อมเลข 6 หลัก กำกับรายตัว หรือสังเกตป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จัดทำ โครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลงตรุษจีน ปี 2553 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2553 โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลงตรุษจีน ปี 2553 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุและสิ่งพิมพ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการฯ ตาม ตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมไปซื้อ ไก่ เป็ด สำหรับไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ใน เทศกาลตรุษจีน ปี 2553 นี้

โครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลงตรุษจีน ปี 2553 นี้ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม โครงการฯ ทั้งหมด 3,319 แห่ง ประกอบด้วยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 1,321 ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ปีก 798 แห่ง (โรงฆ่าสัตว์ปีกภายในประเทศ 782 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก 16 แห่ง) และสถานที่จำหน่าย 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปีกที่เข้าร่วมโครงการฯ สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ผ่านการ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนถึงสถานที่จำหน่าย เริ่ม ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างอุจจาระสัตว์ปีกที่ฟาร์มเพื่อพิสูจน์เชื้อ ไข่หวัดนก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จะออก ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ร.4) ไปที่โรงฆ่าสัตว์ปีก สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีกต้องปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ตามหลักการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์ (GMP) เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของประเทศไทยให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะและมีการตรวจสอบ สุขอนามัยของผู้จำหน่ายและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการเลือกซื้อ เนื้อสัตว์ปีกในโครงการฯ ดังกล่าว

ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ปีกที่บริโภคปลอดภัยแน่นอน 100% โดยสามารถ สังเกตได้จากสายรัดขาสัตว์ปีกที่มีข้อความว่า “กรมปศุสัตว์” พร้อมระบุลำดับหมายเลขจำนวนหลัก ซึ่ง ตัวเลขเหล่านี้จะสามารถนำไปตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเนื้อสัตว์ปีกที่จำหน่ายนั้นมาจากฟาร์มใด ส่งเข้าโรง ฆ่าที่ไหน เมื่อใด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิตของเป็ด ไก่ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสากล รองอธิบดี กล่าว